

Số: 498/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
sáu tháng đầu năm và Chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2017**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVII về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 nhằm tạo sự chủ động trong tổ chức các hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ; được sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các Ủy viên trong Ban, nên sáu tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Về hoạt động khảo sát, giám sát

Thực hiện chương trình, kế hoạch đã ban hành, ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban đã khảo sát công tác quản lý các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh và làm việc với một số địa phương, đơn vị, Ban quản lý các di tích trên địa bàn.

Tích cực triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát, làm việc với UBND các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Vĩnh Lộc, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Triệu Sơn và khảo sát thực tế tại một số trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, Trung tâm GDTX, Trung tâm dạy nghề, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn các huyện về các nội dung:

Việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ;

Kế hoạch sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện đến năm 2020. Kế hoạch sáp nhập các trường THPT trên địa bàn;

Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay;

Việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 (lĩnh vực văn hóa – xã hội).

Thông qua chương trình giám sát về các nội dung trên, Ban đã đề cập khá đầy đủ, rõ ràng về các mặt công tác; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả của từng đợt giám sát và yêu cầu thực tế nhiệm vụ, Ban đã kiến nghị những vấn đề cụ thể đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách mà Trung ương và địa

phương đã ban hành, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác. Những kiến nghị của Ban đang được các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu và tổ chức thực hiện.

2. Về hoạt động thẩm tra

2.1. Hoạt động thẩm tra giữa hai kỳ họp:

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáu tháng đầu năm 2017 Ban thẩm tra 02 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp; tham mưu dự thảo văn bản cho Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến trả lời UBND tỉnh: về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

2.2. Hoạt động thẩm tra chuẩn bị kỳ họp:

- Thẩm tra 04 Dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ ba:

Dự thảo nghị quyết về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Dự thảo nghị quyết về việc Ban hành cơ chế chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020;

Dự thảo nghị quyết về việc Ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Dự thảo nghị quyết về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Ngay khi nhận được các dự thảo Nghị quyết và các văn bản liên quan, Ban đã tiến hành làm việc với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến các dự thảo Nghị quyết. Chủ động tiến hành khảo sát nắm tình hình tại một số cơ quan, đơn vị địa phương để kịp thời thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra. Các ý kiến thẩm tra của Ban đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình tại kỳ họp.

- Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017 (lĩnh vực văn hóa – xã hội).

Kết quả thẩm tra của Ban tạo cơ sở giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham khảo và quyết định tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

3. Các hoạt động khác

- Ban Văn hóa – Xã hội đã tham gia một số hoạt động giám sát, khảo sát do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.

- Thực hiện công văn của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ban đã xây dựng đề cương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2016; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc thực hiện Luật Thể dục Thể thao tại địa phương. Qua xem xét báo cáo của các ngành và từ thực tế giám sát tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Ban cho ý kiến vào dự thảo Đề án Sắp xếp các trường THPT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; dự thảo Hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích trên địa bàn tỉnh.

- Các Ủy viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định; tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và theo tổ đại biểu HĐND tỉnh.

4. Đánh giá chung

Nhìn chung, sáu tháng đầu năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định, chủ động xây dựng chương trình công tác của Ban và triển khai thực hiện đảm bảo tính khoa học, kịp tiến độ và hiệu quả. Lãnh đạo và các ủy viên Ban tích cực, chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm sắp xếp thời gian nghiên cứu các báo cáo, tài liệu, lựa chọn nội dung, đơn vị giám sát, khảo sát phù hợp, bố trí thành phần tham gia thích hợp nên đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Ban đã tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội phát sinh giữa hai kỳ họp. Bộ phận chuyên trách của Ban chủ động đầu mối, phối hợp với các Ban và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong các hoạt động của Ban để tránh việc chồng chéo lịch giám sát, khảo sát.

Tuy nhiên, do đa số Ủy viên Ban hoạt động kiêm nhiệm và là lãnh đạo chủ chốt một số ngành cấp tỉnh nên chưa bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.

Nguyên nhân là do lĩnh vực văn hóa – xã hội rộng; một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình chậm so với quy định; thời gian dành cho hoạt động thẩm tra còn ít; chuyên viên tham mưu giúp việc cho Ban thiếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2017

Để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm 2017, sáu tháng cuối năm, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về hoạt động giám sát, khảo sát

1.1. Giám sát chuyên đề: Công tác quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

1.2. Giám sát thường xuyên và khảo sát:

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước về lĩnh vực văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, tờ trình, đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ thực tế và nhiệm vụ được giao, Ban sẽ tổ chức khảo sát ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

2. Về hoạt động thẩm tra

Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm (theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Các hoạt động khác

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, VHXX.

**TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Phát